

คำแถลงประกอบญัตติ

คำแถลงนโยบาย

ของ นางอติถาธร วันไชยธนวงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ ๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๓๕/๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พุทธศักราช ๒๕๖๒ จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการจัดการบริการสาธารณะที่มีอำนาจหน้าที่จะต้องดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายทุกคน

เชียงรายเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีภูมิศาสตร์อยู่ทางเหนือสุดของประเทศไทย ทำเลที่ตั้งของจังหวัดอยู่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นจังหวัดที่เชื่อมโยงไปสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ ผ่านทางหลวงเอเชียสาย ๒ และทางหลวงเอเชียสาย ๓ จังหวัดเชียงรายมีขนาดพื้นที่ ๑๑,๖๗๘.๓๖๙ ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำกก แม่น้ำอิง แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำสายสำคัญ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๘๒๙ กิโลเมตร แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า ด้านอำเภอแม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และเชียงแสน รวม ๑๓๖ กิโลเมตร แนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทาง ๑๕๕ กิโลเมตร สำหรับการปกครองของจังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น ๑๘ อำเภอ ปัญหาความเดือดร้อนรวมถึงความต้องการพัฒนาของประชาชน กลุ่มองค์กรส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงบุคคลส่วนต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ก็คือปัญหาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้เบาบางหรือหมดสิ้นไปจนงบประมาณอันเกิดจากภาษีของประชาชนชาวเชียงราย ต้องนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน ตามนโยบายที่เกิดจากการลงพื้นที่ไปสัมผัสปัญหาและความต้องการของพ่อแม่พี่น้องทั้ง ๑๘ อำเภอของจังหวัดเชียงราย

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ใส่ใจสะอาด”

ดิฉันขอใช้วาระโอกาสอันสำคัญนี้ ได้แถลงนโยบายการพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึง วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์พัฒนา ทนสมัยก้าวหน้า เชียงรายน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และรูปแบบการพัฒนา “๑๘ อำเภอ ๑๘ รูปแบบพัฒนาเชียงราย” เป้าหมาย ๔ ปีนับจากนี้ไป “เชียงรายต้องดีกว่าเดิม” โดยมีนโยบายการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมาย ๑๓ ข้อ ที่สอดคล้องยุทธศาสตร์แต่ละด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนี้

นโยบายที่ ๑ นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มุ่งบริหารจัดการแบบบูรณาการ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาโลก และเครื่องมือ การบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อจัดหาน้ำต้นทุน ระบบการระบายน้ำ ระบบการกักเก็บน้ำ อาศัยหลักการของดอยอินทรีโมเดล ในการฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างป่าเปียก สร้างแหล่งน้ำ เช่น การปลูกป่า การทำฝายชะลอน้ำ การทำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน การเจาะบาดาล แก้มลิง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาหน้าท่วม และแก้ปัญหาภัยแล้ง รวมถึงการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มพื้นที่ป่า ทั้งป่าชุมชน และพืชเศรษฐกิจ การขุดลอกแม่น้ำ คู คลอง หนองบึง การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รกร้างว่างเปล่า และการบริหารจัดการขยะ อีกทั้ง มีการเชื่อมโยงบูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลน้ำ และสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาเป็นระบบคลังข้อมูลรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ไฟป่า น้ำท่วม หมอกควัน อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบคมนาคมขนส่ง กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหาร การจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

นโยบายที่ ๒ นโยบายกระจายเครื่องจักรและบุคลากรสู่ชุมชน

จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายแตกต่างกันทั้ง ๑๘ อำเภอ ในทุกๆ ปีมักจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่นๆ ที่มักจะเกิดขึ้นพร้อมกัน และเกินศักยภาพของพื้นที่ ในการรับมือ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก เหตุจากไม่มีเครื่องจักรกล อย่างเพียงพอ ต้องขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร นโยบายกระจายเครื่องจักรและบุคลากรสู่ชุมชน จึงเป็นนโยบายที่จะเพิ่มและสนับสนุนเครื่องจักรและบุคลากรสู่ชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ต้องมีการประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น ท้องที่ในพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ บรรเทาความเสียหาย กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทอย่างแท้จริง เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเชียงรายได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย

นโยบายที่ ๓ โฮงยาใกล้บ้าน

จังหวัดเชียงรายจะพัฒนาได้ถ้าประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดีได้รับการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดทั่วถึงมีประสิทธิภาพ แนวทางการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมผลิตบุคลากรสาธารณสุขเพื่อให้กลับไปทำงานในท้องถิ่นพร้อมๆ กับการพัฒนาบทบาทของ อสม. ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น การแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการที่ดี “นโยบายโฮงยาใกล้บ้าน” จึงเป็นนโยบายลดความแออัด ลดการรอคอย ลดความเหลื่อมล้ำ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย เน้นเพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่เขตสุขภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข กลยุทธ์ ๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น และกลยุทธ์ ๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

นโยบายที่ ๔ นโยบายภาษาสู่การค้า (อังกฤษ จีน พม่า)

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน การสื่อสารทั้งในและระหว่างประเทศจึงมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและประกอบธุรกิจในทุกๆ ด้าน นโยบาย “ภาษาสู่การค้า” จึงเป็นนโยบายที่จะช่วยให้ชาวเชียงรายได้มีโอกาสในการเข้าถึงความรู้ของภาษาต่างๆ ที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะภาษา “อังกฤษ จีน พม่า” ซึ่งใช้เป็นภาษาในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศคู่ค้าการค้าตลาดด้านเศรษฐกิจชายแดนและการท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงราย เปิดประตูสู่โลกกว้าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาชนจีน การขยายธุรกิจการค้าเพื่อก้าวหน้า มีความจำเป็นต้องหาตลาดใหม่ เพื่อนบ้านคือตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูง ดิฉันมีความตั้งใจจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อสรรหาบุคลากรที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาในการแลกเปลี่ยนกับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการประเทศอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น สามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาที่เป็นสากล ขยายตลาดการค้าของตนเอง ช่วยให้เราพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวเชียงรายไปพร้อมกัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข กลยุทธ์ ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ

นโยบายที่ ๕ นโยบายสภาเยาวชนร่วมกำหนดอนาคตเชียงราย

เยาวชน คือ ประชาชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตและเป็นพลังของชาติรุ่นต่อไป ที่จะเข้าไป มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายให้เจริญก้าวหน้า เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกำหนด ทิศทางการพัฒนาอนาคตของจังหวัดเชียงรายให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ นโยบาย “สภาเยาวชนร่วมกำหนด อนาคตเชียงราย” เป็นนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเชียงราย ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนให้เยาวชนมีความรู้และเข้าใจหลักการกระจายอำนาจ สู่ท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นแสดงออก อย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมโครงการของเด็กและเยาวชนต้องสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา จังหวัดเชียงรายอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การสร้างศูนย์แบ่งปันการเรียนรู้ (Sharing Center) เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการทำกิจกรรมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การนำเสนอนวัตกรรมในด้านต่างๆ และส่งเสริมกิจกรรมใหม่ of เยาวชนในยุคดิจิทัล เช่น E-Sport หรือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ดังนั้น การยอมรับความคิดเห็นใหม่ มุมมองแบบใหม่ ที่มาจากเหล่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ เครือข่ายคนรุ่นใหม่เหล่านี้ จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เกิดความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นในอนาคตต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร กลยุทธ์ที่ ๖.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ของทุกภาคส่วน

นโยบายที่ ๖ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจแบรนด์เชียงราย

จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรมากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕ % ของพื้นที่ทั้งหมด มีพืชเศรษฐกิจประจำถิ่นที่มีคุณภาพ สามารถเข้าสู่ ตลาดการค้าระดับโลกและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะ “ข้าว” เช่น ข้าวเหนียวเขี้ยววงู ชา และกาแฟ นั้น ถือว่าเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เพราะชาคุณภาพดีต้องอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๕๐๐ เมตรขึ้นไป และกาแฟตั้งแต่ ๑,๒๐๐ เมตรขึ้นไป จึงทำให้เชียงรายมีพืชเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทัดเทียมกับ นานาประเทศ และหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เชื่อว่าจะมีแนวโน้ม ทางการตลาดที่ตืออย่างแน่นอน อีกทั้ง จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนา สมุนไพรครบวงจรระดับประเทศ นโยบาย “ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจแบรนด์เชียงราย” จึงเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาพืชสมุนไพรไทยและพืชเศรษฐกิจของเชียงรายที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวและให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “เชียงรายเมืองสมุนไพรครบวงจร” ให้เป็นต้นแบบการจัดการอุตสาหกรรมสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งมากขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและเกษตรกร ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

นโยบายที่ ๗ ลดการว่างงานเพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพ

จากข้อมูลอัตราการว่างงานของวัยทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีคนว่างงานเป็นอันดับสี่ของประเทศ ในไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ นั้น นโยบาย “ลดการว่างงานเพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพ” เป็นนโยบายที่จะส่งเสริมการอบรมเสริมสร้างอาชีพ พัฒนาศักยภาพ สร้างคนให้มีอาชีพ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและต่อยอดอาชีพเดิมที่มีเพื่อสร้างมูลค่าให้อยู่ได้ ทั้งผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร โดยจะประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งราชการและเอกชนเพื่อสร้างโอกาสให้คนมีงาน มีอาชีพที่มั่นคง มีความต่อเนื่องในการพัฒนาอาชีพ จัดให้มีระบบพี่เลี้ยงในแต่ละสาขาอาชีพ ในการให้คำแนะนำ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ขึ้นมา เชื่อมโยงกับนโยบาย “ภาษาสู่การค้า” ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพให้กับคนว่างงานให้มีความสามารถพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้มีศักยภาพมากขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

นโยบายที่ ๘ นโยบายกีฬาเยาวชนเงินล้าน

“กีฬา” เป็นสื่อพัฒนาเยาวชนให้ค้นพบตัวตนในทักษะความสามารถ นโยบาย “กีฬาเยาวชนเงินล้าน” ที่ดิฉันตั้งใจจะส่งเสริมให้กีฬาเข้ามาเป็นส่วนสำคัญกับเยาวชน สร้างโอกาสและสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์โดยใช้กีฬานานาชนิด ในการค้นหาสร้างเยาวชนช่างเผือกด้านกีฬาสู่สากล กีฬาประจำท้องถิ่น กีฬาคนพิการ รวมไปถึงส่งเสริมให้เยาวชนทั่วไปทำกิจกรรมเล่นกีฬาประเภทอื่นๆ วางรากฐานเรื่องกีฬามาตั้งแต่ท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ มุ่งสู่การเป็นนักกีฬาระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับสากล และนักกีฬาอาชีพต่อไป สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กลยุทธ์ที่ ๔.๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

นโยบายที่ ๙ นโยบายเชียงรายเที่ยวได้ทั้งปี มีดีทุกเดือน

จังหวัดเชียงรายประกอบด้วยพื้นที่ ๑๘ อำเภอ ต่างมีความหลากหลายทั้งบริบทด้านพื้นที่ วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยว นโยบาย “เชียงรายเที่ยวได้ทั้งปีมีดีทุกเดือน” เป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางตลอดทั้งปี รวมถึงการจัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวและแรงบันดาลใจใหม่ๆ (landmark) ที่น่าสนใจกระจายไปให้มีในทุกอำเภอ จัดกิจกรรมเชิญชวนและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ดึงดูดและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง นำเอาจุดเด่นของแต่ละพื้นที่สู่สายตาของนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและทั่วประเทศ อีกทั้ง เพื่อดึงดูดคนไทยหรือชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยที่เป็นลูกค้าชั้นดี มีรายได้สูง นิยมเดินทางไปต่างประเทศ ให้หันมาเที่ยวในประเทศไทยแทนเพื่อลดการนำเงินตราออกนอกประเทศและเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นรวมทั้งกระจายรายได้จากนักท่องเที่ยวไปสู่ท้องถิ่นทุกอำเภอในจังหวัดเชียงราย ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว กระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

นโยบายที่ ๑๐ นโยบายเชียงรายเมืองอาหารปลอดภัย

นโยบาย “เชียงรายเมืองอาหารปลอดภัย” จะนำเอาเรื่องอาหารปลอดภัยมาส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เชียงรายเมืองอาหารปลอดภัยนั้น ต้องปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำ (เกษตรกร/ผู้ผลิต) กลางน้ำ (ผู้แปรรูป/ผู้ขนส่ง/ผู้ขาย) และปลายน้ำ (ผู้บริโภค) ครอบคลุมทั้ง ๑๘ อำเภอ โดยการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต พืชผักปลอดภัยด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ และสร้างผู้ซื้อคือร้านอาหารเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน การสร้างระบบตลาดอาหารปลอดภัยให้เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายสินค้า และให้ประชาชนผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัยซึ่งหัวใจหลักของการสร้างเชียงรายเมืองอาหารปลอดภัย โดยนำการเกษตรเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารระบบคุณภาพร้านอาหารมาตรฐานสากล และแผนการตลาด G Network Marketing นอกจากผลผลิตที่ได้จะปลอดภัย ช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรจากการขายผลผลิต แล้วยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการใช้สารเคมีได้อีกด้วย ประกอบกับบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนางานด้านอาหารในระดับชุมชนเกษตรกรปลอดภัย ร้านอาหารได้ใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยจากท้องถิ่น ผู้บริโภคเข้าถึงและได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานร้านอาหารปลอดภัย ตลาดปลอดภัย เกิดเครือข่ายต้นแบบชุมชนสนับสนุนการเกษตรที่ปลอดภัยอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สนับสนุนจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองสุขภาพ (Chiangrai Wellness) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

นโยบายที่ ๑๑ นโยบายพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

การเกษตรและการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ดังนั้น การจัดระบบขนส่งสาธารณะให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดการกระจายจำนวนนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวทั่วทั้งจังหวัด จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการเข้าถึงนโยบาย “พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว” โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสาธารณะเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการขนส่งที่ปลอดภัย การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งสาธารณะให้มีโครงข่ายการให้บริการ ครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน และพื้นที่ห่างไกล เพื่อตอบสนองความต้องการในการสัญจรของประชาชน ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่การเกษตร รวมทั้ง สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และบริการทางสังคมของรัฐอย่างเท่าเทียม และกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือตามนโยบายสามพี่น้องท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชียงรายเป็นเมืองศิลปะ (Art City) และเมืองแห่งการสร้างสรรค์ (Creative City) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง และยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

นโยบายที่ ๑๒ นโยบายเสน่ห์เชียงราย สถานที่ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมประเพณี

จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งอารยธรรมล้านนา ตลอดจนมีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและเทือกเขา มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำและน้ำตกที่งดงามหลายแห่ง มีเทือกเขาผีปันน้ำที่เป็นพรมแดนกั้นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจนถึงด้านทิศเหนือ และเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทย เป็นพรมแดนกั้นกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเหตุผลให้เชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความพร้อมในด้านทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ในด้านของแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนหลังไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ จังหวัดเชียงรายยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง อีกทั้งยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ ก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้จังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

นโยบาย “เสน่ห์เชียงราย สถานที่ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมประเพณี” จะเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความปลอดภัย เส้นทางการท่องเที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว และอีกมากมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในจังหวัด สัมผัสเชียงรายเมืองน่าเที่ยว จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่น ด้านมาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยว ด้านของจำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ และสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกภายใต้แบรนด์ของจังหวัดเชียงราย เพราะจะทำให้แหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เกิดการใช้จ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น และเพิ่มศักยภาพการบริการ อาทิ มาตรฐานความปลอดภัย (กล้องวงจรปิด), การนำใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงานบริการสาธารณะ เช่น Wifi , Application , QR Code ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายอีกครั้ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

นโยบายที่ ๑๓ นโยบาย ๓ พี่น้องท้องถิ่นรวมใจ ชุมชน และการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกพื้นที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๓ หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น นโยบาย “๓ พี่น้องท้องถิ่นรวมใจ ชุมชน และการมีส่วนร่วม” จึงเป็นนโยบายที่สนับสนุนการบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในทุกๆ ด้าน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและพัฒนาจังหวัดเชียงรายในทุกนโยบาย ส่งเสริมประชาธิปไตยทุกระดับเพื่อสะท้อนปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข การแสดงความคิดเห็น และ การเสนอแนะแนวทางอย่างกว้างขวาง ทั้งในระบบ Online และ Offline ทำให้ได้ทราบและเข้าถึงปัญหาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะต้องมีการบูรณาการในทุกนโยบายพัฒนาทั้งหมดร่วมกัน จึงจะเกิดสัมฤทธิ์ผลและสู่บริบทความยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์พัฒนา ทนสมัยก้าวหน้า เชียงรายนำอยู่อย่างยั่งยืน” ภายใต้นโยบาย “๓ พี่น้องท้องถิ่นรวมใจ ชุมชน และการมีส่วนร่วม” อย่างจริงจัง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ที่เคารพ

การกำหนดนโยบายการพัฒนาทั้ง ๑๓ ข้อ ตามที่กล่าวมาข้างต้น มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
และสร้างโอกาสให้คนเชียงรายได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมทั่วถึงในทุกมิติ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและสาธารณสุข ด้านศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกระดับ สนับสนุนสังคมให้เป็นสุขทั้งคนรุ่นเก่า เยาวชนคนรุ่นใหม่ หวังว่านโยบายเหล่านี้
จะตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อยู่บนพื้นฐานข้อมูลตามความจริงของจังหวัดเชียงราย
ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใหม่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง สถานการณ์
ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสู่การพัฒนา
ที่มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

เมื่อการแถลงนโยบายนี้เสร็จสิ้นแล้ว ดิฉันพร้อมด้วยคณะทำงานที่มีคุณภาพ ผู้บริหาร
ที่ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ จะได้ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวจังหวัด
เชียงรายของเราอย่างสุดกำลังความสามารถ ด้วยวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายตามแนวทางที่ได้เสนอ
ต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ เพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จและภาคภูมิใจร่วมกันสืบต่อไป

ท้ายนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติรับฟังคำแถลงนโยบาย
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในวันนี้ ดิฉันพร้อมด้วยคณะทำงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะได้รับความร่วมมือและความไว้วางใจจากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายผู้ทรงเกียรติทุกท่านสนับสนุนการบริหารงานของดิฉันและทีมงาน
ตลอดวาระของการทำงานในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต่อไป ขอขอบพระคุณค่ะ

นางอติฉัตร วันไชยธนวงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย